



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ คัดเลือกสหกรณ์ต้นแบบ พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์และการส่งเสริมอาชีพในเขตกรุงเทพฯ

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ เดินทางโครงการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ คัดเลือกสหกรณ์ในเขตฝั่งธน ๒ แห่ง คือสหกรณ์การเกษตรภาษีเจริญ จำกัด กับสหกรณ์การเกษตรหนองแขมบางขุนเทียน จำกัด เป็นต้นแบบของสหกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมรายได้และพัฒนาอาชีพให้แก่สมาชิกในชุมชน

นางรัชนิพร พิงประสพ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สานต่อนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้มีแนวคิดให้พัฒนาสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จให้เป็นศูนย์เรียนรู้ ด้านการสหกรณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปศึกษาดูงาน โดยจะดำเนินการในสหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง และมีความโดดเด่นในการนำวิธีการสหกรณ์มาใช้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสหกรณ์เป้าหมายให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาดูงานให้กับกลุ่มบุคคล และประชาชนทั่วไป โดยทุกจังหวัดจะมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการสหกรณ์ จังหวัดละไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง โดยสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ได้คัดเลือกสหกรณ์การเกษตรภาษีเจริญ จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรหนองแขมบางขุนเทียน จำกัด เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านงานสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสหกรณ์ทั้งสองแห่งจะ นำเสนอถึงความสำคัญของสหกรณ์ในการเข้าไปส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก โดยสหกรณ์การเกษตรภาษีเจริญ จำกัด จะเน้น ส่งเสริมอาชีพการปลูกกล้วยไม้ ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของเกษตรกรในฝั่งธนบุรี แต่เมื่อปี ๒๕๕๔ เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม พื้นที่ปลูก กล้วยไม้ก็มีจำนวนลดลงทำให้ทางสหกรณ์ต้องเข้ามาฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพการปลูกกล้วยไม้ให้กับสมาชิกเอาไว้ เพื่อรักษา เอกสิทธิ์และอาชีพให้กับคนในชุมชนให้คงอยู่ต่อไป

สำหรับสหกรณ์การเกษตรหนองแขมภาษีเจริญ จำกัด จะเน้นการส่งเสริมการปลูกดอกจำปีแล้วนำมาแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพแปรรูปดอกจำปี แต่เดิมสมาชิกจะปลูกดอกจำปีแบบตัดดอกขาย ต่อมาดอกจำปีมี ปริมาณเพิ่มมากขึ้น ประธานกลุ่มจึงได้ริเริ่มแปรรูปเป็นน้ำหอมดอกจำปี โดยเอาภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิมผนวกกับการค้นคว้าหา กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ กลั่นดอกจำปีเป็นหัวเขื่อน้ำหอมแล้วนำ หัวเขื่อนั้นเก็บไว้ ก่อนจะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อาทิ น้ำหอม สบู่ โลชั่น และแชมพูสระผม โดยสมาชิกสหกรณ์ที่มีพื้นที่ปลูกดอกจำปี จะนำผลผลิตมาส่งให้ทางกลุ่มได้รวบรวม และแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตของดอกจำปี ส่วนทางสหกรณ์เข้ามาสนับสนุนด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพและช่วยจัดหา ตลาดจำหน่าย และในอนาคตอาจจะมีการแปรรูปดอกไม้ชนิดอื่นๆ ด้วย เช่น กุหลาบ มะลิ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีการเพาะปลูกภายใน ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมาก

“การเตรียมความพร้อมของศูนย์เรียนรู้ทั้งสองแห่งขณะนี้ได้มีการตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด โดยมีตัวแทนสหกรณ์ทั้ง สองแห่งเข้ามาเป็นกรรมการด้วย เพื่อร่วมกันประชุมหารือในการปรับปรุงพื้นที่ของสหกรณ์ให้ตรงกับรูปแบบศูนย์เรียนรู้ ตามที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด มีการจัดทำคู่มือกระบวนการเรียนรู้เพื่อแจกให้กับคนที่มาชมงาน รจัดทำวีดิทัศน์นำเสนอเรื่องราวของ สหกรณ์และความสำเร็จของศูนย์เรียนรู้แต่ละแห่ง มีวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนทั่วไป สหกรณ์ทั้งสองแห่งอาจไม่ใช่สหกรณ์ขนาดใหญ่ มีปริมาณธุรกิจหลายล้านบาท แต่เป็นสหกรณ์ขนาดเล็กที่สามารถตอบสนองความ ต้องการและให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างดี จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ ในแบบอย่างการส่งเสริมอาชีพ การนำหลักสหกรณ์มาใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างประสบผลสำเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสหกรณ์อื่นๆ และประชาชน ทั่วไปที่เข้ามาศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดี” ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ กล่าว